



ศูนย์ประสานงานเครือข่าย (อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

ภาพกิจกรรมและผลงาน โครงการขยายพันธุ์และส่งเสริมการปลูกอนุรักษ์พืชหายากในจังหวัดอำนาจเจริญ

เนื่องจาก พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดอำนาจเจริญเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายของพืชสมุนไพร จากผลการสำรวจพืชสมุนไพร เฉพาะในพื้นที่เขตอนุรักษ์บางส่วนของอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ และ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว พบพืชทั้งหมด 153 ชนิด และพบว่าพืชส่วนใหญ่มีสรรพคุณด้านสมุนไพร สมุนไพรท้องถิ่นจึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในการนำมาใช้บำบัดรักษาโรคบางอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมหรือดีกว่ายาแผนปัจจุบันบางชนิดทำให้การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรเป็นที่แพร่หลาย และมีการส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นแนวโน้มการใช้สมุนไพรหรือความต้องการสมุนไพรเพื่อประโยชน์ในด้านการสาธารณสุข หรือเชิงพาณิชย์ย่อมสูงขึ้น อาจส่งผลให้เกิดการลดลงทั้งชนิดและปริมาณของสมุนไพรในบางพื้นที่ รวมถึงการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อการดำรงชีวิตหรือการหาผลประโยชน์จากพื้นที่ป่า ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการลดลงของสมุนไพร ผลจากการสำรวจพบว่ามีสมุนไพรจำนวนอย่างน้อย 5 ชนิดที่อยู่ในสถานะเป็นพืชหายากในพื้นที่ เช่น พญามณีฤทธิ์ โปรงฟ้า นางนี้ เร่วหอม และ บัวลายลาว ดังนั้นการ คุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดรวมถึงการส่งเสริมให้มีการขยายพันธุ์และนำไปปลูกเพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่ จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนเพื่อป้องกันการลดลงหรือสูญพันธุ์ของสมุนไพรที่หายากและมีคุณค่าของชาติเหล่านั้นจากพื้นที่ต่อไป

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสำรวจและเก็บตัวอย่างเมล็ดและส่วนขยายพันธุ์ของพืชสมุนไพรหายากในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว 2. เพื่อขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณ และอนุบาลพืชสมุนไพรหายากในเรือนเพาะชำ 3. เพื่อส่งเสริมและอบรมให้ชุมชนในพื้นที่กระจายพันธุ์ได้ปลูกในแปลงรวบรวมหรือพื้นที่ป่าชุมชน โดยมีพื้นที่ดำเนินการ ชุมชนใกล้เคียงคำเดียว อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ต. คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ และชุมชนใกล้เคียง และ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ และองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

